

แจ้งจบ ? VS ขึ้นทะเบียน บัณฑิต ?



REG MASS NEWS

Office of the Registrar, Thammasat University

Modern

มร. พร้อมรับ อาเซียน !

Accuracy

แจ้งจบ ? VS ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ?

Smart

ทำไม ? ต้องจดทะเบียนออนไลน์
ล่วงหน้า

Smile

สนท. พบปะเครื่องข่ายงานบริการ
ทางการศึกษา

NEWS



ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร วันซ่อมต่าง ๆ ระเบียบการแต่งกาย
และกำหนดคสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะ ได้แล้วที่
www.reg.tu.ac.th หัวข้อผู้สำเร็จการศึกษา

Next »

วันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2555

นักศึกษาสามารถ ทอดถอนรายวิชา (Drop W)
ในระบบบริการทางการศึกษา www.reg.tu.ac.th
หัวข้อเข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการปกติ

M ักอ ล่า น ่า ส มั ย



○ ปีการศึกษา 55 มร. เดินหน้าพัฒนาความรู้ และศักยภาพนักศึกษา เพื่อพร้อมรับอาเซียน ในโลกของการทำงาน



คณะศิลปศาสตร์ มร. ศูนย์รังสิต
เปิดสอนวิชาด้านภาษาอาเซียนและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เห็น ความสำคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเพื่อนสมาชิกอีก 10 ประเทศ จึงปู แนวทาง โดยการวางรากฐานในเรื่องของภาษา สังคม และ วัฒนธรรม ของประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน โดยเริ่มเปิด สอนวิชาด้านภาษาอาเซียนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วิชาด้านภาษาอาเซียนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน โดยเริ่มเปิดให้จดทะเบียนเรียนได้ในช่วงจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม- ถอน ภาค 1/55 เมื่อวันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษารุ่น 49-51 (หลักสูตร 47) และนักศึกษารุ่น 52-54 (หลักสูตร 52) สามารถจดทะเบียนเรียนได้โดยแต่ละ รายวิชามีค่าอุปกรณ์รายวิชาละ 400 บาท และค่าหน่วยกิต ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละรุ่นเลขทะเบียน เท่านั้น !

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4,3,2 ที่กำลังจะจบการศึกษา นับจากนี้ไป มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นอนาคต ของชาติที่มีคุณภาพและทันสมัย ด้วยการเลือกจดทะเบียน

พิเศษ ! สำหรับนักศึกษาใหม่ 55 ภาคการศึกษาปกติ เสียค่าธรรมเนียมเหมาะสมสามารถจดทะเบียน เพิ่มวิชา ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ

โดยในการนำร่องครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตารางสอนวิชาภาษาอาเซียน ประจำปีภาค 1/2555
คณะที่เปิดสอน คณะศิลปศาสตร์
เปิดสอนที่ศูนย์รังสิต

1		2	3	4	5	6	7	8	9
รหัสวิชา/หลักสูตร		ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	**ค่า อุปกรณ์ (บาท)	ลักษณะของงานเขียนแปลง	รายละเอียด (วัน- เวลาบรรยาย)	จำนวน	วันสอบไป	หมายเหตุ
คณะศิลปศาสตร์									
AS 125	AS 125	Introduction to ASEAN	3	-	เปิดรายวิชา	จ.13.30 - 16.30	820001	17 ต.ค.ปาย	มหาวิทยาลัยร่วมกัน
		จำนวน 500 คน							คณะศิลปศาสตร์เปิดกลุ่ม
AS 171	AS 171	Korean 1	3	400	เปิดรายวิชา	อ.9.30 - 12.30	230001	24 ต.ค.ปาย	วิชาภาษาอาเซียนและกลุ่ม
		จำนวนกลุ่มละ 50 คน				อ.13.30 - 16.30	450001		วิชาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้
AS 177	AS 177	Malay 1	3	400	เปิดรายวิชา	ท.9.30 - 12.30	780001	22 ต.ค.ปาย	นักศึกษาระดับปริญญาตรี
		จำนวนกลุ่มละ 30 - 35 คน				ค.9.30 - 12.30	870001		ห้ามมหาวิทยาลัยได้ศึกษา
AS 179	AS 179	Vietnamese 1	3	400	เปิดรายวิชา	จ.9.30 - 12.30	810001	16 ต.ค.ปาย	รายวิชาสังคายน์เพื่อรองรับ
		จำนวน 30 คน							การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หมายเหตุ ขอให้นักเรียนเลือกวิชา AS 179 หากนักศึกษาของคณะอื่นต่ำกว่า 30 คน คณะฯ จัดดำเนินการปิดรายวิชาดังกล่าว									

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินตามปรัชญา ในการสอนให้นักศึกษารู้สึกในศาสตร์ที่ชอบและถนัด ไปพร้อมกับรู้รอบ ในศาสตร์ต่าง ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา นั้น ปรัชญาที่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์

ถูกต้องแม่นยำ

Accuracy in Thai

○ การแจ้งจบ VS การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่าง สำหรับว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในข้อสงสัยที่หลายคนมักสับสน เราจึงต้องมาทำความเข้าใจกัน ก่อนอื่นขออธิบายความหมาย ของคำว่า “การแจ้งจบ” และ “การขึ้นทะเบียนบัณฑิต” กันแบบชัดเจน ดังนี้

การแจ้งจบ คือ การที่นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรแล้วพบว่าในภาคการศึกษาที่จะศึกษา หากนักศึกษาได้ศึกษาครบตามหลักสูตรที่กำหนดจึงต้องแจ้งจบในระบบ โดยภาคการศึกษาปกติ ต้องแจ้งจบภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อนต้องแจ้งจบภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของคณะและสำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ

สำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต นั้น เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษาที่แจ้งจบประกาศครบทุกตัว ทางอินเทอร์เน็ต สำนักทะเบียนฯ จะขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้นักศึกษาจบการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว สำนักทะเบียนฯ จะประกาศให้นักศึกษามาขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยเมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว จะได้รับเอกสาร จำนวน 9 ฉบับ คือ หนังสือสำคัญภาษาไทย จำนวน 3 ชุด หนังสือสำคัญภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชุด และ ทรานสคริปส์ จำนวน 3 ชุด

พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือ การแจ้งจบ หมายถึงแจ้งว่าจะจบการศึกษา ในภาคสุดท้ายที่ศึกษา ขณะที่การขึ้นทะเบียนบัณฑิต หมายถึง จบแล้วแน่ ๆ ให้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับหลักฐานการศึกษา อนุโลมไปทั่ว 2 กิจกรรมดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ พูดง่าย ๆ คือ เมื่อแจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย แล้ว หลังจากเกรดเทอมสุดท้ายออกครบทุกวิชาทางอินเทอร์เน็ต รอประมาณ 2-4 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ทางเว็บไซต์ของ สำนักทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th เมื่อมีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักทะเบียนฯ เช่นกัน



Smart สอดคล้อง รวดเร็ว

○ ทำไม ? ต้องจดทะเบียนล่วงหน้า !

หนึ่งในข้อคำถามจากทาง Facebook ของท่านอธิการบดี หรือ ของสำนักทะเบียนฯ เอง ก็เคยมีอยู่ให้เห็น กับคำถามที่ว่า ทำไมต้องจดทะเบียนล่วงหน้า ? กึ่งที่ยังไม่ทราบผลการศึกษาของภาคที่เรียนอยู่ เช่น ยังไม่กันสอบไล่ของภาคที่เรียนอยู่ ก็ต้องจดทะเบียนล่วงหน้าของ ภาคถัดไป ซึ่งยังไม่รู้เลยว่า ภาคที่เรียนอยู่นี้สอบได้หรือเปล่า แล้วจะต้องวางแผนจดทะเบียนฯ ล่วงหน้าอย่างไร ? ขอเริ่มอธิบายเลยนะครับ

การจดทะเบียนฯ ล่วงหน้า คือ การวางแผนการเรียนของนักศึกษาในภาคถัดไปหลังจากที่นักศึกษาได้เรียน และสอบกลางภาค หรือ วัตถุประสงค์สอบย่อยครั้งต่างๆ มาแล้วระยะหนึ่ง เมื่อทราบผลการสอบกลางภาค และคะแนนเก็บต่างๆ จนถึงการเรียนสัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป นักศึกษาจะพอทราบได้บ้างว่า จะเรียนวิชาที่เรียนอยู่ต่อไปจนถึงสอบไล่หรือไม่ หรือ ควรหยุดเรียนและทำการถอนวิชานั้น ๆ โดยได้รับอักษร W (Withdrawal) จากนั้นจึงตัดสินใจในการวางแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้ (อย่างกว้างๆ) ให้ชัดเจนขึ้น โดย **นักศึกษาควรต้องคาดการณ์ไว้ก่อนว่า เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาจะสอบผ่านวิชาในภาคที่เรียนนั้น** การวางแผนจดทะเบียนฯ ล่วงหน้าจึงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่นักศึกษามีอยู่นั่นเอง

เหตุผลที่สำคัญอีกด้าน ! ในการจดทะเบียนล่วงหน้า คือ ความโดดเด่นของหลักสูตร มธ. ที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิชาโทข้ามคณะ ข้ามสาขาวิชากันได้ รวมทั้งคณะ สาขาวิชาต่างๆ จัดให้มีวิชาบังคับนอกคณะ วิชาบังคับนอกสาขา วิชาบังคับเลือก ที่นำวิชาของคณะอื่น วิชาของสาขาอื่น มาบรรจุไว้ในหลักสูตร ซึ่งการให้โอกาสแก่นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ในมหาวิทยาลัยก่อน ที่จะจบออกไปทำงาน ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล ความต้องการของนักศึกษาที่ชัดเจน นอกเหนือจากแผนการศึกษาที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรของแต่ละคณะ จึงทำให้มีกิจกรรมที่ตามมา คือ การเปิดตารางสอน - ตารางสอบประจำปีการศึกษา การกำหนดวิชาโควตา การขอโควตา การจดทะเบียนฯ ล่วงหน้า ซึ่งการนำผลการจดทะเบียนฯ ล่วงหน้ามาบริหารจัดการ ส่งผลต่อการเปิดรับเพิ่ม หรือ ปิดวิชา หรือ งดรับ การจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งอาจารย์ประจำ และ การเชิญอาจารย์จากภายนอก การกำหนดภาระงานสอน การจัดเตรียมตำรา และหนังสือประกอบการสอน ต่างๆ เหล่านี้ล้วนต้องใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการ

วางแผนจดทะเบียนล่วงหน้าทั้งสิ้น

แถมท้ายด้วยปัจจัยทางกายภาพที่ขาดไม่ได้ ! อย่างอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ต้องมีความพร้อม ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจดทะเบียนฯ ล่วงหน้า ในการจัดเตรียมห้องบรรยายให้เสร็จก่อนเปิดภาค **ต้องบริหารการใช้ห้องบรรยาย ให้คุ้มค่า สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของผู้สอน**

สรุป การจดทะเบียนฯ ล่วงหน้า เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกว่าจะมาเป็น การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักฯ สถาบันฯ กอง ที่เป็นทั้ง Front office และ Back office มีกิจกรรมที่ต้องเตรียมงานหลายกิจกรรม เพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วนในด้านบริการแก่นักศึกษาของเรา ฟังดูอาจจะน่าเบื่อ ไปซักนิด ...แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ และเล่าสู่กันฟังถึงความมีเสถียรภาพในการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอันเป็นที่ภาคภูมิใจของเรา...

Smile ใจดี เต็มใจ

○ สนท. พบปะเครือข่ายงานบริการทางการศึกษา มร. ศูนย์รังสิต

เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้เล่าความประทับใจในการไปเยี่ยม เครือข่าย ที่ มร. ศูนย์ลำปาง มาแล้ว เพื่อสานต่อการให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่าย ฉบับนี้จะขอเล่าต่อ ในการพบปะเครือข่ายงานบริการทางการศึกษา ณ มร. ศูนย์รังสิต กันบ้างครับ

แม้จะอยู่ใกล้กันเพียงใด แต่เราจะนัดพบกันอยู่เสมอ ๆ สำหรับเครือข่ายงานบริการทางการศึกษา มร. ศูนย์รังสิต ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา หรือผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษา จากคณะ/โครงการและสถาบันต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พบปะพูดคุยกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการ สนท. คนใหม่ และแนะนำการบริการใหม่ของ สนท. ให้คณะต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะทราบ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ๆ คือ การจดทะเบียน เหมาย่าง ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาการชำระเงินค่าจดทะเบียนแบบเหมาย่าง โดยมี คุณปิยภรณ์ ชินเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตัวแทนจากกองแผนงานเป็นวิทยากร ร่วมกับคุณ ดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการ สนท. และคุณณัฐนันท์ ทิมรอด นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 สำหรับอีกประเด็นที่สำคัญ คือ การทำบัตรนักศึกษาใหม่ และการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รวมทั้ง การขอใบรับรองออนไลน์ ซึ่งถือเป็นบริการใหม่ ของ สนท. โดยได้คุณ กฤษณะ สุทธิกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ เป็นวิทยากร สื่อสารข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับเครือข่าย และตอบข้อซักถามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ปิดท้ายด้วยคุณรุ่งศักดิ์ พรหมเยี่ยม หัวหน้างานวิเคราะห์ พัฒนาระบบ สำนักประมวลผลฯ กับเรื่องยอดฮิต การขอ Username / Password เพื่อใช้ระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

ทั้งนี้นอกจากเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้รับไปแบบเต็มอิ่ม ในการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งผู้บริหาร ให้มีความรู้สึกคุ้นเคย เป็นกันเอง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการมากที่สุด



**เครือข่ายงานบริการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**
มีการสร้างรากฐานที่มั่นคง
และพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่
การสร้างเครือข่ายระดับประเทศต่อไป



1



2



7



8



9



1 » 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 สานใจ...สร้างสุขพบกับงานผ.สนท. พบประชาคม ในหัวข้อ เงินเพิ่มประสิทธิภาพ และร่วมเป่าเค้กวันเกิดให้กับประชาคมที่เกิดเดือนพฤษภาคม

5 » 8 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สนท. จัดประชุมนัดแรก คณะกรรมการประจำสำนัก ประจำปีการศึกษา 2555

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว่า

สวัสดีครับ หลังจากเปิดคอมได้ระยะหนึ่ง บรรยากาศภายในรั้วเหลืองแดง กลับมามีชีวิตชีวา อย่งเห็นได้ชัด ชวนะเดียวกับ Dragonfly เริ่มมองเห็นก้าวสำคัญของว่ที่บัณฑิต ที่มหลักฐาทางการศึกษา เพื่อไปสมัครทำงาน เป็นบิโตรหมายที่ดี ในการเริ่มต้นของกั๊งเพื่อนใหม่ มร. และ ว่ที่บัณฑิตใหม่ ลู่ ๆ นะครับ

Inside » อย่งที่ได้เกริ่นไว้ว่ช่วงนี้ เป็นช่วงของการอนุมัติปริญญาสำหรับปีการศึกษา 2554 พี่น้อง สนท. โดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2 แถมด้วยฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ต้องเร่งปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ มีความถูกต้อง 100 % ในการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร และผลิตเอกสารทางการศึกษา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อน ว่ที่บัณฑิต มธ. มากกว่ 8,000 คน ขอชื่นชมทีมงาน ของ สนท. ทุกคนครับ ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการบริการที่ดีด้วยเช่นกัน



Outside » ขอขอบคุณเหล่าวิทยากรภายนอก ที่ให้ความร่วมมือ อย่งดีเยี่ยม ในงานพบปะเครือข่ายงานบริการทางการศึกษา ไม่ว่าจะป็นคุณรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ สถาบันประมวลข้อมูล ที่มาให้ข้อมูลเรื่อง การขอ Username / Password เพื่อเข้าระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 และคุณปิยาภรณ์ ชันเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน กับที่มาและความรู้ ในเรื่องการจัดทะเบียนแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เช่นกัน ❤️❤️



3



4



5



6



10



11



12

9 » 12 วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2555 สนท. รับขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเรียนรวม ทางสังคมศาสตร์ (SC)

Talk of the "TU"

สวัสดิ์ศรีรับ พบกับ Talk of The "TU" ช่วงนี้ว่าที่บัณฑิตกึ่งหลาย กำลังเริ่มทยอยสมัครงาน ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน และบางส่วนได้เริ่มทำงานกันแล้ว หลายคนกังวลเกี่ยวกับ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นะครับ ในการวางแผนล่วงหน้าหรือ ขออนุญาตจากที่ทำงาน ครับ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

วันพิธี	วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่
วันซ้อมใหญ่	วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่
วันซ้อมรวม	วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่

วันซ้อมย่อย (ของคณะ) วันที่ 22-23 ธ.ค. 55 ตามที่คณะกำหนด




» **น้องถาม :** ขอทราบกำหนดการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะรัฐศาสตร์ ค่ะ



» **พี่แมงปอตอบ :** คณะรัฐศาสตร์ ซ้อมย่อยวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ทำพระจันทร์ พี่แมงปอขอแถมให้ สำหรับกำหนดการซ้อมย่อยของคณะอื่นๆ ติดตามได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ ผู้สำเร็จการศึกษา หรือ www.tu.ac.th ส่วนที่ถามกันเข้ามา มากกว่า วันรับจริง คณะไหน รับช่วงเช้า ช่วงบ่าย ถ้ามหาวิทยาลัยประกาศเมื่อไหร่ จะนำมาแจ้งให้ทราบครับ



» **น้องถาม :** อยากทราบรายละเอียดการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ค่ะ



» **พี่แมงปอตอบ :** ขออธิบายในภาพรวมนะครับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการแต่งกายเพื่อฝึกซ้อม โดยประกอบด้วย การแต่งกายวันซ้อมย่อย ซ้อมรวม และสำหรับวันซ้อมใหญ่ให้แต่งกายเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนของบัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง บัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิม และบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พี่แมงปอขอประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อผู้สำเร็จการศึกษา / การแต่งกายเพื่อฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะครบถ้วนที่สุดครับ

แต่ก่อนจะถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ว่าที่บัณฑิตเตรียมความพร้อม รักษาสุขภาพให้ดี ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว นะครับ



editor's note



ปริญญาก่อนที่มอบให้นั้น
เปรียบประดุจเพียงแต่
ยื่นกุญแจให้เท่านั้น
ขอให้ท่านนำกุญแจนั้น
ไปไขคลังมหาศาลแห่งความรู้
ของมนุษยชาติที่ได้สะสมมา
และกำลังพัฒนาอยู่ในทุกวันนี้
และกำลังจะพัฒนาต่อไป
ในอนาคต



คำกล่าวของผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์
ที่มีต่อธรรมศาสตร์บัณฑิต
และเนติบัณฑิต นักสันติภาพ
ที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพัก
ชานกรุงปารีส
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๔

จากคำกล่าวของท่านอาจารย์ปรีดี นั้น
แม้ว่าจะผ่านมานานนับสี่สิบปี แต่ก็ยังสามารถ
ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยให้เราเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ยิ่งเฉพาะการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในอีกสามปีข้างหน้า ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวหรือ
เตรียมความพร้อมแล้ว คงจะอยู่ในอาเซียนได้
อย่างลำบากเป็นแน่แท้

ตามที่เราได้อธิบายย่อๆ อย่างน้อยเราต้อง
เท่าทันอาเซียนในสองเรื่องหลักๆ คือเรื่องภาษา
และวัฒนธรรม ภาษาที่ว่านี้คงไม่เฉพาะภาษาอังกฤษ
แต่จะต้องเป็นภาษาของประเทศเพื่อน
บ้านชาวอาเซียน

ในส่วนของธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
มีการวางรากฐานให้กับนักศึกษา โดยเริ่มเปิด
สอนวิชาภาษาอาเซียน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
อาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 55 นี้เป็นต้นไป
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้า
ข่าว M-Modern

จบจากอาเซียนก็จะเป็นเรื่องฮิตใน
ช่วงเวลานี้ “การแจ้งจบการศึกษา และการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต” นื่องๆ นศ. ว่าที่บัณฑิตทั้งหลาย
มีประเด็นข้อสงสัยที่ถามเข้ามามาก ว่า สองเรื่อง
นี้มันต่างกันอย่างไร อันไหนต้องทำก่อนหลัง แล้ว
ต้องทำเมื่อไหร่ อย่างไร?... ในส่วนของหน้า A-
Accuracy คงช่วยไขข้อข้องใจนื่องๆ ได้บ้างนะคะ

และนอกจากคำถามของว่าที่บัณฑิตแล้ว
ยังมีคำถามที่ นื่องๆ นศ. ที่กำลังศึกษาอยู่ สงสัย
กันเป็นอย่างมาก ว่า ทำไมธรรมศาสตร์ต้องจด
ทะเบียนกันล่วงหน้า?... มันมีที่มาที่ไป และมี
เหตุผล ที่เราก็กไม่ได้ประสาสัมพันธ์กันมากนัก
สำหรับเรื่องนี้ เราเลยถือโอกาสนี้ มาเล่าให้นื่องๆ
นศ. ฟังในหน้า S-Smart

ต่อกันที่หน้า S-Smile เป็นการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิชาการ
ศึกษา หรือผู้ที่ทำหน้าที่บริการทางการศึกษาใน
มธ. ที่งานนี้ สนท. ได้แนะนำเรื่องใหม่ๆ บริการ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ทั้งการจดทะเบียนแบบหมาจ๋าย
การบริการใบรับรองทางการศึกษาออนไลน์ และ
ได้ถือโอกาสชวน สปข. มาแนะนำเรื่องของการขอ
Account เพื่อใช้ระบบเครือข่ายธรรมศาสตร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์หลักของการพบเจอกัน
ครั้งนี้ เพื่อให้ นักวิชาการคณะนำข้อมูลไปแนะนำ
นักศึกษาต่อ โดยเฉพาะกิจกรรมปฐมนิเทศคณะ
และงานนี้เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดีเหมือน
เช่นที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

Sari

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th และ <http://km.reg.tu.ac.th>

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขรินทร์
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ นางกาญจนา โปบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร ใสดีนิมานนท์ นางสาวคณิดา ซองศิริ
พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8